

Số: 02/CT-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 8 năm 2015

CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

Năm học 2014-2015, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác quản lý không ngừng được đổi mới. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được củng cố, kiện toàn. Mạng lưới trường lớp được điều chỉnh hợp lý, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư. Quy mô học sinh ổn định, tỷ lệ học sinh bỏ học cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được kéo giảm; thành quả phổ cập giáo dục được duy trì và phát triển, tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi tại thời điểm tháng 12 năm 2014; công tác xã hội hóa giáo dục có sự chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục được củng cố và phát triển. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao.

Tuy nhiên, năm học qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà còn một số hạn chế: cơ sở vật chất trường lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; một số giáo viên tuy được bồi dưỡng và đào tạo lại nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Vấn đề tập trung đầu tư xây dựng các trường thuộc Đề án Kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2008-2012 đang gặp khó khăn; thiếu vốn để xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các trường học. Công tác quản lý học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bên ngoài nhà trường còn hạn chế, chưa đảm bảo an toàn.

Năm học 2015-2016, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để đạt được mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ngành giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố thành quả phổ cập

giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện phổ cập giáo dục trung học đối với những nơi có điều kiện; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông và tiếp tục thực hiện xóa mù chữ cho người lớn.

b) Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; các cấp quản lý giáo dục chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

Tập trung củng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Duy trì và nâng tỉ lệ huy động trẻ ở các độ tuổi. Đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo chuẩn quy định; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ở vùng khó khăn. Thực hiện thí điểm tư vấn, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu vực đông dân cư, khu-cụm công nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, sinh viên.

Triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.

Phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Kế hoạch số 5454/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 và Kế hoạch số 5412/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020. Củng cố kết quả xóa

mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng mở, bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học.

Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học.

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận, đặc biệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động bồi dưỡng cấp chứng chỉ và công tác tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ giáo viên. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị về thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Đầu tư thiết bị trường học và cơ sở hạ tầng trường học mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý giáo dục, tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị dạy học, tiếp tục triển khai thực hiện các công trình còn lại thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; triển khai kế hoạch đầu tư công trường lớp học trung hạn giai đoạn 2016-2020 phù hợp với qui mô mạng lưới trường lớp và đảm bảo khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phải đạt chuẩn quốc gia.

c) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chính sách học phí từ năm học 2015-2016 khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thực hiện tốt phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Rà soát, điều chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu đội ngũ các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kịp thời đúng pháp luật.

Tuyển dụng đủ định mức biên chế đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức quán triệt và hướng dẫn cụ thể từng nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị này đến tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành để thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này ở địa phương mình. Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội đồng giáo dục các cấp tùy theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phổ biến Chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị và đến các tầng lớp nhân dân để thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Website Chính phủ;
- UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh (để phối hợp);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- VP.Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo ĐK, Đài PTTH (để đưa tin);
- TT Thông tin điện tử Bến Tre (02 bản);
- Phòng Tiếp dân (để niêm yết);
- Website tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Ng/c: TH, VHXXH;
- Lưu: VT, SGĐĐT. v.

KT. CHỦ TỊCH
HỘI CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tam